

VŨ THƯ

Đồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao



Thi công rãnh thoát nước và cứng hóa mặt đường tuyến đường trục thôn Tường An (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư) theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, sau khi về đích nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương ở Vũ Thư tiếp tục dồn lực xây dựng NTM nâng cao.

Không khí xây dựng NTM nâng cao ở thôn Tường An, xã Tân Hòa những ngày này luôn sôi động. Ông Trần Khắc Thụy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao, xã đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng tuyến đường trục thôn Tường An dài 1,8km với hạng mục xây dựng hệ thống rãnh thoát nước theo tiêu chuẩn và cứng hóa, mở rộng mặt đường 3,5m. Bà con trong thôn phấn khởi, mỗi hộ đóng góp 100.000 đồng, nhiều gia đình tự nguyện phá dỡ cổng đầu, hiến đất, tạo thuận lợi cho thi công tuyến đường.

Đổng chí Nguyễn Xuân Kha, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã huy động các nguồn lực đầu tư xây mới 2 nhà văn hóa thôn, nâng cấp 4/6 sân thể thao

thôn, cứng hóa trên 14km đường giao thông, kênh mương nội đồng, trồng cây bóng mát, cây hoa ở nhiều tuyến đường để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Qua rà soát, đến tháng 6/2021, Tân Hòa đã đạt 7/11 tiêu chí NTM nâng cao. Để hoàn thiện các tiêu chí còn lại, từ tháng 7/2021, xã thi công tuyến đường trục thôn Tường An, xây dựng thêm 4 phòng học tại Trường Mầm non... Song song với đó, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn chủ trọng vận động nhân dân thực hiện những tiêu chí "mềm", cần ít nguồn lực như văn hóa, thể thao, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... phần đầu hoàn thiện 11/11 tiêu chí, về đích NTM nâng cao năm 2021.

Minh Quang là 1 trong 4 xã của huyện Vũ Thư đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2021. Đổng chí Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Sau khi về đích NTM năm 2014, những năm qua, Minh Quang luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng đích NTM nâng cao. Hiện 64% tuyến đường trục thôn, trục xã của xã đã có rãnh thoát nước bảo đảm tiêu chí NTM nâng cao. Hệ

thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Xã hoàn thành xây dựng trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, sân thể thao 5/5 thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hiện chiếm 0,79%. Minh Quang tự đánh giá đã hoàn thành tiêu chí này, xã đã quy hoạch khu vực thu gom, tập kết, xử lý chất thải rắn tại thôn Huyện Sỹ; liên kết với thị trấn Vũ Thư để xử lý rác thải sinh hoạt tại lò đốt rác của thị trấn. Cán bộ và nhân dân xã Minh Quang đang dồn lực, mục tiêu cao nhất là về đích NTM nâng cao năm 2021.

Qua rà soát xây dựng NTM nâng cao, đến tháng 8/2021, huyện Vũ Thư đã có xã Nguyễn Xá hoàn thành 11/11 tiêu chí; xã Minh Quang đạt 10 tiêu chí; 2 xã Tân Hòa, Minh Lăng đạt 7 tiêu chí; 2 xã Tân Phong, Tự Tân đạt 6 tiêu

chí; 5 xã đạt từ 4 - 5 tiêu chí; 9 xã đạt 3 tiêu chí... Huyện xây dựng lộ trình cụ thể: Năm 2020 có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, năm 2021 có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2025 có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đổng chí Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Khó khăn là nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao chủ yếu từ ngân sách nhà nước, việc thu hút nguồn lực xã hội chưa cao. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến kinh tế và đời sống nhân dân, nhiều xã còn nợ xây dựng công trình NTM. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Vũ Thư quyết tâm thực hiện thành công lộ trình xây dựng NTM nâng cao, trong đó mục tiêu trước mắt năm 2021 có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, trong đó đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM nâng cao. Các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, đăng ký lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm phát triển sản xuất, nhất là phát triển các sản phẩm đặc sản như dầu tằm tía, bắp cải (Hồng Phong), cốm (Thanh Hương), bánh gai (Tân Hòa), chè Mết (Việt Thuận), rượu, gạo nếp (làng Keo) nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo tiền đề phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Huyện đề xuất tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời các xã về đích NTM nâng cao giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tạo động lực thi đua cho các địa phương.

QUỲNH LƯU

NÔNG DÂN XÃ AN ĐỒNG

Thi đua phát triển kinh tế

Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân xã An Đồng (Quỳnh Phụ) triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

nay thu nhập của gia đình đã được cải thiện.

Hội Nông dân xã An Đồng hiện có 1.404 hội viên tại 6 chi hội, hàng năm có gần 90% hội viên đăng ký thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", qua đó tạo thêm động lực giúp hội viên nỗ lực phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Với tinh thần xây dựng các mô hình và giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh tích cực, bền chắc được Hội Nông dân xã An Đồng triển khai hiệu quả tới từng cơ sở hội, từ đầu năm đến nay, hội viên toàn xã đã giúp đỡ nhau trên 100 ngày công, 260m² mạ non, trồng trên 6.500 cây xanh các loại. Tổ chức hội đã hỗ trợ hội viên chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình với 500 con cá giống, 1.000 con ếch giống, góp phần tích tụ được hơn 40ha ruộng đất sản xuất, mở rộng diện tích canh tác,

xuất. Các hội viên được tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay, sử dụng đúng mục đích và không có nợ xấu. Hội Nông dân xã còn phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật, tham quan các mô hình phát triển kinh tế, riêng trong năm 2020 đã tổ chức 9 lớp với 560 lượt hội viên tham gia; qua đó tạo thêm động lực giúp hội viên nỗ lực phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã An Đồng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng và nhân rộng các mô hình mới trong phát triển kinh tế, giúp hội viên tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương An Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TRINH CƯỜNG



Mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của HTX Nông sản được liệu Đông Tâm, xã An Đồng (Quỳnh Phụ) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH YAZAKI HẢI PHÒNG VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Gần 2 năm dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở nhiều thời điểm, trong khi nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề thì tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì, việc làm cho người lao động (NLD) luôn ổn định bởi Công ty đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.



Lãnh đạo Công ty trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch

Khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế là phương châm sống còn của Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình trong công tác phòng,

chống dịch, kể cả khi dịch Covid-19 đang bùng phát hay đã được kiểm soát. Ông Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Xác định mức độ phức tạp của dịch Covid-19, gần 2 năm qua lãnh đạo Công ty đã phối hợp với

các phòng, ban và tổ chức công đoàn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, đồng thời triển khai cụ thể các văn bản phòng, chống dịch tới các nhà máy, xưởng sản xuất, từ đó nhân thức của NLD được nâng lên. Hiện tại Công ty có trên

5.000 lao động, mặt hàng sản xuất chủ yếu là dây dẫn điện ô tô xuất khẩu. Do số lượng công nhân đông nên quy trình phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện rất nghiêm ngặt. 1 tuần 3 lần Công ty tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các vị trí làm việc; NLD khi đến làm việc đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế trên điện thoại. Bên cạnh đó, để hạn chế tập trung đông người, bữa ăn ca của công nhân chia làm 16 ca, có vách ngăn, trong bữa ăn công nhân được hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch: rửa tay trước khi ăn, ngồi giãn cách, không nói chuyện trong khi ăn...

Cuối tháng 4/2021, khi dịch diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, Công ty tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch: xây dựng kịch bản với nhiều phương án phòng dịch theo từng cấp độ; yêu cầu công nhân ký cam kết không đi đến vùng

có dịch; không tụ tập đông người; thường xuyên khai báo y tế; khi có dấu hiệu tiếp xúc với trường hợp nghi mắc Covid-19 phải cách ly tại gia đình theo đúng quy định. Công ty cũng bố trí xe đưa đón công nhân ở các huyện nên việc sàng lọc, truy vết các trường hợp có liên quan tới địa bàn có ca mắc Covid-19 rất kịp thời.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch

Để NLD nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch, cùng với việc tuyên truyền các văn bản của cấp trên, Công đoàn Công ty tham mưu tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống dịch sáng tạo, phù hợp. Khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Công ty tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu kiến thức phòng, chống dịch Covid-19" trên trang Fanpage của Công ty. Ông Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết thêm: Cuộc thi được tổ chức với mong muốn giúp NLD hiểu rõ hơn các kiến thức cũng như biện pháp để phòng, chống dịch, từ đó mỗi người cần nâng cao trách nhiệm của mình cùng Công ty phòng, chống dịch hiệu quả. Cuộc thi đã thu hút hầu hết công nhân Công ty tham gia. Sau mỗi lượt thi, Công ty tổ chức trao quà để động viên NLD. Chị Nguyễn Thị Loan, công nhân Công ty chia sẻ: Cuộc thi rất có ý nghĩa trong thời

điểm dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, giúp chúng tôi có thêm kiến thức phòng, chống dịch. Phần quà được trao cũng rất thiết thực, dù chỉ là một hộp khẩu trang nhưng lại là biện pháp để giúp NLD phòng, chống dịch hiệu quả, không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình, xã hội.

Song song với tổ chức cuộc thi, Công ty cũng tổ chức treo các poster tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí dễ quan sát để NLD hiểu và chấp hành nghiêm theo quy định. Ngoài ra, Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho NLD, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 thứ tư, một số công nhân phải nghỉ việc do liên quan tới các trường hợp mắc Covid-19. Để giúp NLD giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương trao 47 suất quà cho đoàn viên, NLD với tổng số tiền 23,5 triệu đồng.

Với những biện pháp sáng tạo, quyết liệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình là kinh nghiệm cần được nhân rộng để góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

Advertisement for COVID-19 vaccine trial. Title: HƠN 130 TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐÃ TIÊM THỬ NGHIỆM GIAI ĐOẠN 2 VẮC XIN COVIVAC. Includes a timeline from 10/8/2021 to 18-19/8/2021, details about the trial (375 volunteers, 2 groups, 3mcg and 6mcg doses), and contact information for TTXVN.